

โครงการอบรม

เรื่อง การตัดสินผลการสอบและการกำหนดเกณฑ์ผ่าน/ตก (Grading and Standard Setting)

หลักการและเหตุผล

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของนิสิตให้สามารถค้นคว้าหาความรู้ได้ด้วยตนเองและเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยจึงให้ความสำคัญในการพัฒนาคณาจารย์เพื่อให้คณาจารย์มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการและเทคนิคในการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้บัณฑิตมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อนำไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยการปรับแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนจากที่อาจารย์เป็นหลัก (Teacher Centered Approach) ให้เป็นการจัดการเรียนการสอนที่มีนักเรียนเป็นศูนย์กลาง (Student Centered Approach) ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคณาจารย์ในหัวข้อต่างๆ อย่างครบวงจรและต่อเนื่องมาโดยตลอด

สำหรับการประเมินผลการเรียนรู้ซึ่งเป็นกระบวนการที่รวบรวมและเรียบเรียงข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เรียนจากพฤติกรรมเดิมไปสู่พฤติกรรมใหม่ เพื่อใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับไปยังผู้เรียนเกี่ยวกับความก้าวหน้า จุดเด่น และข้อจำกัด รวมทั้งใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับผู้เรียนด้วย ดังนั้นคณาจารย์จึงจำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับการประเมินผลการเรียนรู้ในเรื่องต่างๆ โดยแนวคิดและวิธีการเกี่ยวกับการตัดสินผลการสอบและการกำหนดเกณฑ์ผ่าน/ตก ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญและมีผลกระทบโดยตรงต่อนิสิต

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้จึงได้จัดการอบรมเรื่อง การตัดสินผลการสอบและการกำหนดเกณฑ์ผ่าน/ตก (Grading and standard Setting) ขึ้น เพื่อให้คณาจารย์ได้ทราบแนวคิดและวิธีการเกี่ยวกับการตัดสินผลการสอบและการกำหนดเกณฑ์ผ่าน/ตก เพื่อจะได้นำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์

เพื่อให้คณาจารย์มีความรู้เกี่ยวกับแนวคิดและวิธีการเกี่ยวกับการตัดสินผลการสอบและการกำหนดเกณฑ์ผ่าน/ตก สามารถนำไปใช้ได้มีประสิทธิภาพ

วิธีการดำเนินงาน

การบรรยาย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

วัน เวลาที่จัดอบรม

วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00 – 16.00 น.

สถานที่

ห้องประชุม 205 ชั้น 2 อาคารจามจุรี 3

ผู้เข้าร่วมอบรม

คณาจารย์คณะต่างๆ จำนวน 30 คน

วิทยากร

อาจารย์ ดร. นายแพทย์ดนัย วังสุทรค ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร. 80242

กำหนดการอบรม

12.45 – 13.00 น. ลงทะเบียน
13.00 – 16.00 น. การตัดสินผลการสอบและการกำหนดเกณฑ์ผ่าน/ตก
(Grading and Standard Setting)
โดย อาจารย์ ดร. นายแพทย์ ดนัย ว่างสูตร
ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์

การสมัครเข้ารับการอบรม

ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ <http://www.lic.chula.ac.th>

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

คณาจารย์มีความรู้เกี่ยวกับแนวคิดและวิธีการเกี่ยวกับการตัดสินผลการสอบและการกำหนดเกณฑ์ผ่าน/ตก และสามารถนำไปประยุกต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น